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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ�าปี 2564

1	เมษายน	ของทุกปี	
เป็นวันข้าราชการพลเรือน 
เน่ืองจากเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก	คือ	วันท่ี	1	เมษายน	
2472	และเพ่ือเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	7	ในพระมหาจักรี																					
บรมราชวงศ์	ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง	ทบวง	กรม	ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน											
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว	ส�านักงาน	ก.พ.	จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น	ตั้งแต่วันที่	1	
เมษายน	2523	เป็นต้นมา	โดยจัดกิจกรรมเป็นประจ�าทุกปี	 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือยกย่อง																		
เชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ช่วยสร้างขวัญและก�าลังใจให้ข้าราชการกระท�า
ความดีตลอดไป	พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานใหม่	ๆ	ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน	และ															
การสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าท่ีของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ	 เสียสละ	และ		
อุทิศเวลาเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม	
	 ส�าหรับวันข้าราชการพลเรือน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	(1	เมษายน	2565)	นั้น	คณะอนุกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีก�าหนด	โดยในปีน้ี	มีผู้ได้
รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากสังกัดต่าง	ๆ	ท่ัวประเทศ	จ�านวนท้ังส้ิน	619	คน	โดย	ดร.จรูญ 
จันทร์สมบรูณ์	นกัวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	กองวัสดวิุศวกรรม	และนางสาวจติวไิล เวฬวุนารกัษ์ 
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ประจ�าปี	2564
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แนวคิดหรือหลักการในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ

	 เราเทิดทูนในหลวงรชักาลท่ี	9	มาก	เห็นพระองค์ทรงงานหนักเพ่ือประชาชน	

ท่านเป็นต้นแบบ	ถึงเราจะเป็นฟันเฟืองเลก็ ๆ  เราก็สามารถช่วยขบัเคลือ่น

ในหน้าท่ีของเรา ค�าสอนของในหลวงรัชการท่ี	9	ที่ว่า	ปิดทองหลังพระ              

เรายึดมั่นมาโดยตลอด	เราท�าอาจจะไม่มีใครมองเห็น	แต่ถ้าเราอดทน	ค่อย	ๆ	

สร้างและลงมือท�าเรื่อย	ๆ	สักวันหนึ่งก็จะมีคนเห็น	เหมือนกลุ่มวัสดุก่อสร้างท่ี

เราเข้ามา	เมือ่	20	กว่าปีทีแ่ล้ว	ไม่มอีะไรเลย	เครือ่งมอืก็มน้ีอยมาก	จนเกิดความคดิ

ว่าเรามาท�าอะไรท่ีน่ี	คดิว่าจะย้ายโอนไปท่ีอืน่ท่ีเราอาจจะมปีระโยชน์มากกว่านี	้

แต่เราก็มองและพยายามปรับ	มองงานว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร	เราก็สร้าง

ขึ้นมาเรื่อย	ๆ 	จนในปัจจุบัน	เป็นความภาคภูมิใจที่เราสามารถสร้างห้องปฏิบัติ

การด้านวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร	เรียกได้ว่าครบวงจรที่สุดของเมืองไทย	เป็นที่

ยอมรับของคนทั่วไป	เป็นความภาคภูมิใจที่เราท�าได้

ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น วศ. ประจ�าปี 2564

	 มีบางท่านบอกว่าท�าไมไม่สมัครตั้งนานแล้ว	มีบางคุณสมบัติ	บางข้อ

ค�าถามทีเ่รายังไม่สามารถกรอกในใบสมคัรไม่ได้	คอื	“คณุเคยได้รบัรางวัลอะไร?”	

ซึ่งหลายคนมองว่าไม่เห็นจ�าเป็นต้องเติมให้ครบ	แต่เราเป็นคนท�าอะไรแล้วจะ

ต้องให้ดีท่ีสุด	ท�าอะไรไปแล้วจะต้องไม่มีข้อครหาได้ในภายหลัง	ต้องเป็นต้น

แบบท่ีดีให้กับรุ่นน้องท่ีท�างาน	จึงเลยตัดสินใจสมัคร	หลังจากท่ีได้รับรางวัลท่ี

กล่าวมาข้างต้น	และดีใจที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้

ความตั้งใจในการรับราชการ
	 ในช่วงนัน้	วศ.	เปิดรบัสมคัรนกัวิทยาศาสตร์สาขาเคม	ีซึง่เป็นวุฒิการศกึษา

ทีส่�าเรจ็การศกึษาปรญิญาโทพอด	ีและส่วนตัวเรามคีวามตัง้ใจอยากรบัราชการ

อยู่แล้ว	ไม่ได้มคีวามชืน่ชอบการเป็นอาจารย์หรอือยู่ในภาคเอกชน	มคีวามใฝ่ฝัน

อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ	และครอบครัวไม่มีใครรับราชการ	

และส่วนตัวชอบท�างานท่ีสามารถสร้างประโยชน์ได้ ซึ่งการรับราชการ   

น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าในภาคส่วนอื่น ๆ 	จึงสมัครสอบ

แข่งขนัและได้มารบัราชการในต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ตามท่ีตัง้ใจ	ซึง่ในตอนนัน้	

วศ.	ขึ้นกับ	“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	และ	วศ.	เป็นการท�างาน

ครั้งแรก	บรรจุเมื่อ	พ.ศ.	2545	ตอนนี้ย่างเข้าปีที่	21	ในการรับราชการแล้ว

ผลงานหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจ
	 ความจรงิมผีลงานหรอืท่ีเราภูมใิจหลายอย่าง	เช่น	เราสร้างห้องปฏบิตักิาร

ขึ้นมาให้ได้ครบวงจรและเป็นที่ยอมรับ	ตอนนี้กลุ่มของเรา	(กลุ่มวัสดุก่อสร้าง)	

สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้ร้อยกว่าผลิตภัณฑ์	ทั้งมาตรฐานในประเทศและ

ต่างประเทศ	สดุท้ายเราขอยืน่มาตรฐานห้องปฏบิติัการ	ISO	17025	เราพัฒนา

วิธีวิเคราะห์ทดสอบ	เราตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล	ISI	ในระดับโลก	และคนชอบ

บอกว่าเราท�างานวิจยัแล้วขึน้ห้ิง	ไม่ได้มกีารน�ามาปรบัใช้ได้จรงิ	เราจงึพยายาม

ผลักดันงานวิจัยให้ไปสู่ภาคเอกชน	ซึ่งผลงานชิ้นล่าสุดท่ีได้รับรางวัลจากสภา

วิจัยแห่งชาติ	คือ	งานคอนกรีตแห้งผสมส�าเร็จส�าหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเล	นี่

คือตัวอย่างท่ีเราสามารถใช้งานวิเคราะห์แล้วต่อยอดจนสามารถน�าไปใช้งาน

ได้จรงิ	ขายได้จรงิ	และท่ีส�าคญั	คอื	จดัท�าเป็นมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม

ได้ด้วย	ถือเป็นความภาคภูมิใจของเรา

ฝากถึงผู้อ่านและพี่น้องข้าราชการ
 ไม่ว่าเราจะอยู่ในต�าแหน่งไหน หน้าท่ีอะไร ให้เราพยายามมองว่า 

เราสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับงานน้ัน	ตั้งใจท่ีจะท�าทุกอย่างให้ดี

ที่สุดอย่างเต็มความสามารถ	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	มีความมานะพยายาม

ท�าไปเรื่อย	ๆ	ท�าไปจนเกิดความช�านาญ	และเมื่อช�านาญแล้ว	ผลงานของเรา

จะเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกหน่วยงาน

6 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ6 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

                             ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ 
                                                นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 
                                                กองวัสดุวิศวกรรม
                                                บรรจุราชการเมื่อ 1 มีนาคม 2545 (20 ปี)
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ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น วศ. ประจ�าปี 2564

	 รู้สึกดีใจ	และคิดว่าเราต้องประพฤติตนให้ไปในทิศทางที่ด	ีซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีการ

งานของตนเอง	นอกจากภาระหน้าที่ของตัวเองแล้ว	เราต้องดูแลน้อง	ๆ	ในทีมของเรา

ด้วย	ย่ิงเติบโตขึ้น	ต้องครองคน ครองงาน	บางครั้งก็ต้องดูแลให้คนในทีมของเรา									

เข้าท่ีเข้าทาง	ไปในแนวทางท่ีสมควรเหมาะสม	เป็นค�าง่าย	ๆ	ท่ีท�าจริง	ๆ	ยากมาก												

เพ่ือช่วยให้องค์กรของเรามีการพัฒนาไปเรื่อย	ๆ	ทั้งในเรื่องศักยภาพ	มีมาตรฐาน														

รวมไปถึงภาพลักษณ์ของหน่วยงานด้วย	เราท�าในสิ่งที่เราสามารถช่วยพัฒนาได้	แต่

สุดท้ายแล้วไม่ได้ข้ึนกับเราเพียงคนเดียว	ทุกคนและทุกฝ่ายต้องช่วยกัน	ซึ่งหลายคน

มองว่าไม่เหน็จ�าเป็นต้องเตมิให้ครบ	แต่เราเป็นคนท�าอะไรแล้วจะต้องให้ดท่ีีสดุ	ท�าอะไร

ไปแล้วจะต้องไม่มีข้อครหาได้ในภายหลัง	ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับรุ่นน้องท่ีท�างาน								

จึงเลยตัดสินใจสมัคร	หลังจากที่ได้รับรางวัลที่กล่าวมาข้างต้น	และดีใจท่ีได้รับรางวัล

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้

ความตั้งใจในการรับราชการ
	 ส่วนตัว	เตบิโตในครอบครวัทีพ่่อแม่รบัราชการ	คณุพ่อเป็นต�ารวจ	คณุแม่เป็นคณุครู	

เรามองเห็นว่าอาชีพน้ีมีความมั่นคง	สามารถเลี้ยงดูลูก	ๆ	ได้อย่างมั่นคง	ไม่มีปัญหา	

มองถึงความมั่นคงมากกว่า	ถึงได้เลือกที่จะรับราชการเป็นอันดับแรก	เรียนปริญญา

โทจบ	พอดี	วศ.	เปิดสอบบรรจุ	และตรงสายกับที่เรียนจบมา	เลยลองสอบแข่งขัน	แล้ว

ก็ได้บรรจุราชการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	

ผลงานหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจ
	 สิง่ท่ีภมูใิจท่ีไม่ใช่ตวัผลงาน	เราภูมใิจทีเ่ราสามารถช่วยเหลอืคนอืน่ได้	ตลอด	10	ปี							

ทีร่บัราชการ	มคีนเข้ามาปรกึษาหรอืขอข้อมลูองค์ความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์และข้อมลู

เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง	เป็นสิ่งที่เราท�างานมาเรื่อย	ๆ	จนเกิดความช�านาญระดับหนึ่ง	

เกิดคุณค่าในตัวเราเองว่า	ในชีวิตน้ี ฉันก็สามารถช่วยเหลือคนอ่ืนได้ หากเป็นผล

งานหรือรางวัลท่ีภาคภูมิใจ	คงเป็นรางวัลข้าราชการดีเด่นท่ีได้รับในปีน้ี	อย่างน้อยครั้ง

หนึ่งในชีวิตราชการเราก็เคยได้รับรางวัลนี้	และเมื่อช่วง	พ.ศ.	2560-2561	ได้รับรางวัล	

“คนดีศรี	วศ.”	2	ครั้ง	ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศเช่นกัน	เป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จและ

เป็นความภาคภูมิใจของเรา

แนวคิดหรือหลักการในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ

	 เราต้องซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส เนื่องด้วยภารกิจ	มีหน้าท่ีทดสอบและ
รายงานผลการทดสอบต่าง	ๆ	เราจะต้องตระหนักในจุดนี้ให้มากที่สุด	เพราะรายงานที่

ออกไปจะส่งผลกระทบกับบางสิ่งท่ีเก่ียวข้องเสมอ	และเนื่องจาก	วศ.	เป็นหน่วยงานท่ี

ให้บริการประชาชน	อีกหนึ่งหลักการที่ส�าคัญ	คือ	ต้องมีใจบริการ (Service	Mind)	มัก
มีผู้คนขอความช่วยเหลือ	ซึ่งบางครั้งงานน้ันไม่ได้เก่ียวกับภารกิจหลักของเราโดยตรง	

แต่ถ้าเราสามารถช่วยเหลอืได้	เราก็ช่วย	แต่ต้องเรยีงตามล�าดับ	เพราะเราก็ต้องมีความ

รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของเราด้วยเช่นกัน	

นางสาวจิตวิไล เวฬุวนารักษ์    
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ 
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 
บรรจุราชการเมื่อ 21 พฤษภาคม 2555 (10 ปี)

7วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 7วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ฝากถึงผู้อ่านและพี่น้องข้าราชการ
	 ถ้าเป็นสมัยก่อน	เราก็คงจะเห็นว่า	ข้าราชการท�างานสบาย	แต่สมัยน้ีไม่ได้เป็น

แบบนัน้แล้ว	โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง	มกัได้รบัแรงกดดนัโดยตรง	และเป็นหน่วย

งานท่ีต้องบริการประชาชน	ดังนั้น	เราต้องมีใจที่สนุก รักในงานท่ีท�า และพร้อม

ท�างานกับมันจริง ๆ เพราะงานของเราก็คือการบริการลูกค้า	เป็นงานหลักของ	วศ.	

เลยก็ว่าได้	ภารกจิหลกัและพัฒนาการของหน่วยงานถึงจะด�าเนินต่อไปได้	และเราต้อง

เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการท�างาน	เพราะ

สงัคมภายนอกเปลีย่นไป	เราต้องปรบัตวัตามสถานการณ์	เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและสงัคมในปัจจบุนั	อยากให้ทกุท่านสนกุกับงาน	จะได้มแีรงท�าไปเรือ่ย	ๆ 	

ถึงเหนื่อยแต่ถ้าสนุก	เราก็ยังสามารถท�างานต่อไปได้	..




